

NGƯỜI PHỤ NỮ "CUỒNG ĂN" NHƯNG KHÔNG THỂ BÉO

Ăn thoải mái những gì mình thích mà không bị tăng cân dường như là niềm mơ ước đối với mọi quý bà, quý cô. Tuy nhiên, đối với một phụ nữ Anh sở hữu "khả năng" đặc biệt này thì đây lại là một cơn ác mộng.

Tờ Daily Mail đưa tin, Carole French, một phụ nữ 50 tuổi ở Oldham, Manchester (Anh) nằm trong số 2 người duy nhất trên thế giới được chẩn đoán mắc bệnh mất cân bằng xơ cơ - một rối loạn khiến cơ thể bà không thể dự trữ được mỡ.

Dù ăn uống "vô độ" nhưng Carole French không hề tăng cân và chỉ có cơ thể vừa với cỡ quần áo của trẻ 10 tuổi. (Ảnh: Caters News Agency)

Bất chấp mọi nỗ lực ăn uống "vô độ" nhằm tiêu thụ ít nhất 2.000 calo cần thiết mỗi ngày cho một phụ nữ, bà French vẫn không thể béo lên chút nào. Với mức cân nặng hiện nay là 38kg và chiều cao 1m63, bà mẹ 2 con này đang phải đánh vật với việc tìm quần áo vừa với mình và buộc phải mua các bộ đồ dành cho trẻ 10 tuổi.

Với vóc dáng "mình hạc, xác ve", bà French thường đối mặt với vô số lời chế nhạo và cái nhìn chằm chằm đầy ác ý của những người lạ khi đi ra đường. Một số người thậm chí còn chụp ảnh bà và hét lên những lời tàn nhẫn về cơ thể bé nhỏ của bà vì tin đó là hậu quả của việc chán ăn.

Bà French bộc bạch: "Một số người nói tôi may mắn vì gầy, nhưng tôi ước gì mình có thể tăng cân ... Tôi phàm ăn lắm và chưa bao giờ bỏ bữa. Mọi người có thể tỏ ra độc ác. Tôi biết trông mình khác biệt nhưng tôi không chọn cho mình vẻ ngoài như vậy. Họ đối xử cứ như tôi là quái vật. Điều đó thực sự đáng buồn".

Bà French khi sinh ra là một đứa trẻ có kích thước bình thường. Tuy nhiên, cha mẹ bà sớm nhận ra có điều gì đó khác thường về con gái của họ khi French phải mất nhiều thời gian hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi mới biết ngồi, bò và đi. Khi bắt đầu đi học, một điều rõ ràng là cô bé French không giống các bạn trong lớp: cô rất nhỏ bé và có tay, chân gầy gò xương. Lúc 13 tuổi, French mới chỉ cân nặng 25,4kg, điều đó khiến cha mẹ cô kinh hoàng cho rằng con gái họ đã mắc chứng rối loạn ăn uống.

Bà French kể: "Khi là trẻ vị thành niên, tôi luôn bị những đứa trẻ khác giễu cợt. Chúng thường gọi tôi là "bọ que" và nói tôi bị bệnh biếng ăn. Ngay cả cha mẹ cũng nghĩ tôi đang làm điều gì đó với bản thân để tránh tăng cân. Trong khi thực tế, tôi khao khát được giống bạn bè, tất cả họ đều sở hữu cơ thể tuyệt đẹp với những đường cong hấp dẫn. Tôi cố nhồi nhét vào dạ dày thật nhiều thịt và các bữa tối no nê món nướng, nhưng chẳng hiệu quả.

Mẹ tôi thậm chí đã đưa tôi tới bác sĩ và họ yêu cầu cho tôi nhập viện để bảo đảm rằng tôi không bị lâm vào tình trạng ăn uống vô độ hoặc biếng ăn. Phải mất một năm sau, các bác sĩ mới phát hiện tôi mắc chứng mất cân bằng xơ cơ - căn bệnh chỉ tấn công thêm một người nữa trên thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không có nhiều cơ bắp như một người bình thường và gần như không có mỡ trong cơ thể".

Chứng bệnh hiếm gặp và vô phương cứu chữa dường như đã dẫn tới các vấn đề khác về sức khỏe. Nó khiến bà French liên tục cảm thấy mệt mỏi và nhiều khả năng bị mắc bệnh loãng xương cũng như viêm khớp. Tuy nhiên, người phụ nữ này nói bản thân đã học được cách sống chung với bệnh nhờ sự động viên của chồng và 2 con trai.

